



# ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ป๋วย อึ๊งภากรณ์

# ‘ป่วย อีงภากรณ์’ สอนจริยธรรม ผู้ว่าการแบงก์ชาติ

ต่อจากหน้า 1

ขณะนี้ จริยธรรม ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังถูกสั่นคลอนอย่างร้ายแรง

เมื่อ นายวิจิตร สุทธิกิจ ผู้ว่าการ ธปท. ถูกกล่าวหาว่ามีหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต 44,000 หุ้น และได้ทำการซื้อ-ขายจนมีกำไรหลายล้านบาท

*การมีหุ้นในความรู้สึของคนทั่วไปอาจไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเท่าใดนัก*

แต่ นายวิจิตร ถือตำแหน่งที่เป็น รมว. และกรรมการในกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และขณะที่ทำหน้าที่เป็นประธาน ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตราที่ 13 ที่ระบุว่า กรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

เมื่อ นายวิจิตรถือหุ้นในบริษัทเงินทุนดังกล่าวเท่ากับว่ามีส่วนได้-เสีย ซึ่งอาจผิดกฎหมายและผิดมารยาทอย่างร้ายแรงด้วย

**ซึ่งไม่ใช่เฉพาะต่อหน้าที่ประธาน ก.ล.ด. ที่นายวิจิตรเป็นขณะนั้นเท่านั้น**

*หากแล้วรวมถึงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ที่ต้องคงไว้คดีในเรื่องกฎระเบียบและเคร่งครัดทางด้านมารยาทรวมถึงจริยธรรมอย่างเข้มงวดด้วย!*

การที่ นายวิจิตร ต้องเผชิญข้อกล่าวหาเช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะผู้ว่าการ ธปท. เป็นเสมือนเสาหลักทางการเงินของชาติ

ไม่อาจปล่อยให้ตัวเองต้องมัวหมองหรือมีมลทินใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะสร้างผลกระทบกระเทือนต่อระบบและความเชื่อถือทางการเงินของชาติอย่างรุนแรง

ซึ่งเรื่องนี้ อาจารย์ป่วย อีงภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเพิ่งมีอายุครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ողหลักปฏิธาน ธปท. ให้ความเป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และยึดมั่นความถูกต้อง ได้อันก้ำหนานไม่ไหวมีปัญหาก็เกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยอาจารย์ป่วย ได้วางหลักการและแสดงตนอย่างเข้มแข็งที่จะให้ตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบริสุทธิ์ และยืนอยู่ในหลักของความถูกต้องอย่างเคร่งครัดไม่มองจุดตามสนของอำนาจหรือผลประโยชน์

*อาจารย์ป่วยเคยกล่าวอย่างหนักแน่นว่า การเป็นนักการธนาคารที่ดีต้องซื่อสัตย์ คอซาระวังไม่ให้เข้าโกงและที่สำคัญคืออย่าทำอะไรที่คนเขาบอกว่ามีพฤติกรรมมิชอบด้วย*

ซึ่งอาจารย์ป่วยก็ได้แสดงให้คนรุ่นหลังเห็นมาแล้วถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูก ไม่หวั่นไหวแม้จะได้รับการกระทบต่อการยืนหยัดนั้นอย่างไรก็ตาม

ซึ่งเรื่องนี้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เล่าจนอย่างภาคภูมิใจจนถึงปัจจุบัน

โดยขณะที่อาจารย์ป่วยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ธปท. เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2496 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้นมีความประสงค์ที่จะซื้อสหธนาคารกรุงเทพจำกัด ซึ่งทำความคิดคือจะซื้อค่าปรับเป็นจำนวนหลายล้านบาท

จอมพลสฤษดิ์ต้องการให้ ธปท. ยกเลิกการปรับดังกล่าว และได้เรียกอาจารย์ป่วยไปเจรจาลายครั้งให้ทำตามความประสงค์ แต่อาจารย์ป่วยก็ยืนยันที่จะให้ธนาคารดังกล่าวเสียค่าปรับให้ได้

อาจารย์ป่วยเล่าว่า เคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาภรรยาว่าเราก็ยังมีภาระการเงินอยู่เป็นอันมาก ลูกๆ ก็ยังเล็ก แต่ข้อเสนอของจอมพลสฤษดิ์นั้นเราทำไม่ได้จะเสียชื่อ จึงยืนกรานตามเดิม

การยืนหยัดดังกล่าว แม้จะทำให้สหธนาคารกรุงเทพ จำกัด เสียค่าปรับ แต่อาจารย์ป่วยก็ต้องพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าการ ธปท.

**แสดงถึงความเสียสละส่วนตัวเพื่อดำรงความถูกต้องเอาไว้**

*เพราะความดีและการทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นคือคุณธรรมของอาจารย์ป่วยจึงได้กลับมามีตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ในเวลาต่อมาและเป็นความภาคภูมิใจของคน ธปท. มาถึงทุกวันนี้*

นอกจากนี้ อาจารย์ป่วยเคยปลูกถั่วเรื่อง “ธรรมะในคำเศรษฐกิจ” เมื่อนานมาแล้วว่า

“เจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในหน้าที่การงานของคุณ จัดกับประโยชน์ของส่วนรวม ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติผิดหลักธรรมะในคำเศรษฐกิจ อาทิ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในขอบเขตแห่งนโยบายของรัฐ

ถ้าในขณะที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปมีตำแหน่งหน้าที่และรับผิดชอบ ส่วนงานของเอกชน ไม่ว่าจะเพียงหนึ่งเดียวหรือหลายแห่งก็ตาม อาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้จะสุจริตเพียงใด บุคคลภายนอกย่อมจะแสวงงสงสัยและตั้งข้อรังเกียจ

ฉะนั้น ทางที่สมควรคือ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นควรจะต้องลาออกจากหน้าที่หรือตำแหน่งต่างๆ เสีย ทำงานแต่เพียงประเภทเดียวโดยไม่ขัดกับผลประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าเป็นไปได้ถือว่าบุคคลนั้นได้ทำถูกหลักธรรมในคำเศรษฐกิจ”

**“ธรรมะในคำเศรษฐกิจ” ของอาจารย์ป่วย** กระแทกเข้าอย่างจังกับข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ว่าการ ธปท. ในขณะนี้

ซึ่งเมื่อมาถึงขณะนี้แล้ว ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่ผู้ว่าการ ธปท. จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้บริสุทธิ์และชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอย่างที่มีการกล่าวหา

*การปล่อยให้เรื่องคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือมีข้อคิดฉินนิมิต*

อาจารย์ป่วยคงต้อง “เจ็บซ้ำ” อย่างรุนแรงกับ ธปท. เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย 80 ปี และประชาชนทั่วไปอาจเสื่อมศรัทธาค่อสถาบันหลักทางการเงินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้